



ประกาศด้านศุลกากรบ้านดอน
เรื่อง ขยายทอดตลาดเรือและอุปกรณ์ในเรือของกลาง (ครั้งที่ ๘)

ด้วยด้านศุลกากรบ้านดอน กรมศุลกากร จะทำการขยายทอดตลาดเรือและอุปกรณ์ในเรือของกลาง ตามแพ้มคดีด้านศุลกากร ที่ ศ.๓๘/๑๒.๐๗.๖๒ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการด้านศุลกากรบ้านดอน ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ถือว่าผู้ชนะการประมูล รับผิดชอบต่อ ยอมรับ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขยายทอดตลาดเรือ และอุปกรณ์ในเรือของกลาง

๑. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้านศุลกากรบ้านดอน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ฉบับ ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ถือว่า ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้รับทราบ ยอมรับ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการประมูลขยายทอดตลาดของกลางดังกล่าวตามที่ด้านศุลกากรบ้านดอนกำหนด

๒. ผู้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมประมูลหรือเสนอราคา ณ บริเวณสถานที่ประมูล ที่ทำการด้านศุลกากรบ้านดอน โดยการขยายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการขายของกลาง ด้านศุลกากรบ้านดอน และต่อหน้าผู้รู้ราคาอื่นที่มีอยู่ การเสนอราคาประมูลแต่ละครั้ง กำหนดเกณฑ์เสนอราคาเพิ่มขึ้น ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาประมูลเพิ่มขึ้นอีกได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดและได้รับการประกาศอนุมัติการขายจากคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลาง ถือเป็นผู้ชนะการประมูล และจะต้องลงนามในสัญญาการขายของกลางกับด้านศุลกากรบ้านดอน ทันที (ถ้าหากมี)

๓. ด้านศุลกากรบ้านดอน จะให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลชมสภาพเรือและอุปกรณ์ในเรือของกลางที่จะขายทอดตลาดได้ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันประมูล ณ ท่าเรือประมง ท้องที่หมู่ที่ ๔ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยติดต่อ ณ ด้านศุลกากรบ้านดอน ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. ๐๗๗-๒๘๒๕๑๐ ในการประมูลขยายทอดตลาดเรือและอุปกรณ์ในเรือของกลางของด้านศุลกากรบ้านดอน เป็นการประมูลขายของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่เป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบสภาพของของกลาง หากมีการอนุมัติการขายให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้ว ด้านศุลกากรบ้านดอนถือว่าผู้ชนะการประมูลพอใจและยอมรับในสภาพของของกลางดังกล่าว โดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง

/๔. ผู้ชนะการ...

๔. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าซื้อของกลางครบเต็มจำนวนต่อด้านศาลการบ้านดอน หรือวางเงินมัดจำค่าซื้อของกลางร้อยละสิบห้า (๒๕%) ของราคาของกลางที่ชนะการประมูลได้ ต่อ ด้านศาลการบ้านดอน ผู้ชนะการประมูลสามารถชำระเงินค่าของกลางที่ประมูลได้เป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค : Cashier cheque) โดยสั่งจ่าย “กรมศาลการ (พักรายได้)” หรือชำระด้วยบัตรเครดิตประเภท VISA/Master ของทุกธนาคาร ซึ่งมีอัตราค่าบริการร้อยละ ๐.๙๐ ของยอดซื้อของกลาง สำหรับกรณีชำระด้วยบัตร Debit/ATM ทุกธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ

หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าซื้อของกลางให้ครบเต็มจำนวน หรือวางเงินมัดจำค่าซื้อของกลางต่อด้านศาลการบ้านดอน ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคก่อน จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการประมูลและด้านศาลการบ้านดอน จะนำของกลางดังกล่าวออกขายใหม่ตามวิธีการที่ด้านศาลการบ้านดอน กำหนดและหากได้ราคาน้อยกว่าราคาอนุมัติการขายครั้งก่อน ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบและชดใช้เงินในส่วนที่ขาดจากจำนวนที่อนุมัติให้ขายในครั้งก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๖

๕. ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลได้วางเงินมัดจำไว้ร้อยละสิบห้า (๒๕%) จะต้องชำระเงินค่าซื้อของกลางส่วนที่เหลืออีกร้อยละเจ็ดสิบห้า (๗๕%) ต่อด้านศาลการบ้านดอน ภายในห้าวันทำการ นับแต่วันถัดจากวันประมูล โดยชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คของธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สั่งจ่าย “กรมศาลการ (พักรายได้)”

หากผู้ชนะการประมูลที่ได้วางเงินมัดจำไว้และไม่ชำระเงินค่าซื้อของกลางส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคก่อน ด้านศาลการบ้านดอน จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบและหากปรากฏว่าเมื่อด้านศาลการบ้านดอน นำของกลางดังกล่าวออกขายใหม่ ตามวิธีการที่ด้านศาลการบ้านดอนกำหนด และหากได้ราคาน้อยกว่าราคาอนุมัติการขายครั้งก่อน ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบและชดใช้เงินในส่วนที่ขาดจากจำนวนที่อนุมัติให้ขายในครั้งก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๑๖

๖. คณะกรรมการขายทอดตลาดเรือและอุปกรณ์ในเรือของกลาง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขายของกลางให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด และคำตัดสินของคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลางถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีมีเหตุจำเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลาง มีอำนาจสั่งยกเลิกผลการอนุมัติหรือยุติการประมูล หรือเลื่อนการประมูลออกไปและกำหนดวันประมูลใหม่ รวมทั้งออกคำสั่งหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประมูล หากการประมูลครั้งนั้นมีผู้ประมูลผู้ราคาเพียงรายเดียว

๗. ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบเรือและอุปกรณ์ในเรือของกลาง และนำออกไปจากสถานที่เก็บรักษาทันที นับแต่ที่ได้ชำระเงินค่าซื้อของกลางครบถ้วน มิฉะนั้น ด้านศาลการบ้านดอน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเรือของกลางนั้น กรณีผู้ชนะการประมูล ไม่นำเรือออกไปจากสถานที่เก็บรักษาภายในกำหนดที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากด้านศาลการบ้านดอน และเกิดความเสียหายจากการไม่นำเรือออกไปจากสถานที่เก็บรักษา ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายโดยสิ้นเชิง และรับผิดชอบต่อค่าจอดเรือ (ถ้ามี) ต่อเจ้าของสถานที่จอดเรือ จนกว่าจะนำเรือออกไปจากสถานที่เก็บรักษา

๘. ด้านศาลการบ้านดอน อาจออกหลักฐานการเข้าร่วมประมูลที่จำเป็นให้กับผู้ที่มีชื่อลงทะเบียนไว้เท่านั้น กรณีส่งตัวแทนเข้าร่วมประมูลจะต้องมีใบมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท และ

/หลักฐาน...

หลักฐานประกอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนด้วย

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้สนใจจะเข้าทำการประมูล สามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ด่านศุลกากรบ้านดอน ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. ๐๗๗-๒๘๒๕๑๐ หรือ Email : ๗๒๑๔๐๐๐๐@customs.go.th ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุพจน์ ทรัพย์วรฤทธิ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรบ้านดอน

ด่านศุลกากรบ้านดอน

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๕๑๐

โทรสาร ๐-๗๗๒๗-๒๐๑๖

Email : ๗๒๑๔๐๐๐๐@customs.go.th



แผนที่ชมของกลาง

บัญชีรายละเอียดขายทอดตลาดเรือ และอุปกรณ์ในเรือของกลาง (ครั้งที่ ๘)
ตามประกาศด้านศุลกากรบ้านดอน ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เลขที่แฟ้มคดี	รายการที่	ชนิดของกลาง	จำนวน
๑	ศ.๓๘/๑๒.๐๗.๖๒	๑	เรือประมง “ว.ศิริชล ๒ ” สีเขียว(สภาพเก่าใช้แล้ว มีการชำรุดและรอยร้าว)	๑ ลำ
		๒	เครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๑ เครื่อง
		๓	สายท่อพร้อมหัวบัวใช้ดูดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ นิ้ว ความยาวประมาณ ๖ เมตร	๑ เส้น
		๔	สายแป็บน้ำ ขนาดประมาณ ๒ นิ้ว ความยาวประมาณ ๖ เมตร	๒ เส้น